

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๗๙๙



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของกรมชลประทาน จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบสำรวจปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน
ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ได้สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ เรื่อง การจัดการประมงอย่างยั่งยืน การเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/การพัฒนาในเชิงพื้นที่ นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว มีคำสั่งเห็นชอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการไปพิจารณาดำเนินการ โดยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของแม่น้ำโขง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในกรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา เพื่อจัดทำเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการสำรวจปัญหาและความต้องการกรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา โดยสามารถใช้ฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของกรมชลประทาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เป็นข้อมูลประกอบการสำรวจ หากมีการถ่ายโอนภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากกรมชลประทานนอกเหนือจากฐานข้อมูลที่จัดส่งให้ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบให้ครบถ้วนด้วยรวมทั้งจัดทำข้อมูลตามแบบสำรวจปัญหาและความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่รับถ่ายโอนภารกิจมาจากกรมชลประทาน ที่มีอายุการใช้งานนานและอยู่ในสภาพชำรุดเกินกว่าที่จะซ่อมบำรุงรักษา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๒. ให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งแบบสำรวจปัญหาและความต้องการฯ ในภาพรวมของจังหวัด พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dss0810.8@hotmail.com ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒ โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๖๙๕๖

ผู้ประสานงาน นางสาววาสนา ยี่รงค์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑, ๒
แนบท้ายหนังสือ สก. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๑๒๙๘
ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

